

# DỰ ÁN VẬN CHUYỂN CÔNG CỘNG ĐƯỜNG DIVISION



## Hệ thống vận chuyển bằng xe bus tốt hơn tại khu vực Đông Nam Đường Division

Dự án Vận Chuyển Công Cộng Đường Division sẽ là dự án đầu tiên cho cộng đồng chúng ta—dịch vụ xe bus đưa đón công suất lớn sẽ giúp cho các chuyến xe bus nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Do dân số và hoạt động kinh doanh dọc Phố SE Division tăng trưởng nhanh chóng, khiến cho giao thông, bao gồm cả việc phục vụ của chuyên chở công cộng, cũng tăng theo. Tuyến 2-Division là một trong những tuyến xe bus quan trọng nhất của TriMet với hơn 10.000 lượt đi lại hàng ngày giữa Downtown Portland và Gresham. Số lượt đi lại ngày càng lớn này, tuy nhiên, lại mang đến nhiều thách thức, ví dụ như những xe bus quá đông hành khách, những chiếc xe bus đầy hành khách phải bỏ qua những hành khách ở các trạm xe bus, và ùn tắc giao thông phía sau những chiếc xe bus phải dừng lại liên tục để đón khách. Dự án Vận Chuyển Công Cộng Đường Division sẽ cải thiện việc phục vụ dọc đường Division và giúp giao thông không bị gián đoạn trong khi vẫn hỗ trợ cho việc gia tăng lượng hành khách trong tương lai.

## Nhanh hơn, dễ hơn, đáng tin hơn

Dự án Giao thông trên Đường Division (Division Transit Project) với độ dài 15 dặm sẽ cải thiện dịch vụ xe buýt giữa Downtown Portland, khu vực phía Đông Nam và phía Đông Portland và Gresham bằng cách cung cấp

- các xe bus 3 cửa dài hơn chứa thêm được 60% số lượng hành khách
- các điểm dừng có thể có những tiện nghi như trang thiết bị bảo vệ thời tiết
- lên xuống bằng nhiều cửa sẽ giúp xe bus không phải dừng lâu
- tín hiệu giao thông ưu tiên—tín hiệu giao thông sẽ ưu tiên cho vận chuyển của xe bus, giúp đưa hành khách tới nơi nhanh hơn
- các trạm xe bus nằm ở những nơi có nhu cầu đi lại lớn nhất để tận dụng thời gian di chuyển khi cần chuyển xe ở những địa điểm trung chuyển quan trọng

Cùng với việc xe bus vận hành mỗi 15 phút và ngắn hơn trong giờ cao điểm, những cải thiện này sẽ giảm thời gian vận hành lên đến 20%.



## Các cải thiện việc phục vụ của xe bus có liên quan

Khi triển khai dịch vụ xe buýt công suất cao mới, dịch vụ này sẽ thay thế Tuyến 2-Division, và phần lớn số giờ dịch vụ từ Tuyến 2-Division sẽ được phân bổ lại cho các tuyến hiện có và mới ở phía đông Portland và phía đông Quận Multnomah. Hoạt động tiếp cận cộng đồng và một quy trình tham khảo ý kiến sẽ được tổ chức trước khi phân bổ lại giờ dịch vụ. Việc phân bổ lại giờ dịch vụ có thể xảy ra trước khi dự án khai trương vào năm 2022.

Ngoài ra, những cải thiện trong thời gian gần đây đang được thực hiện, bao gồm tăng tần suất vào các ngày thường trong tuần cho Tuyến 20-Burnside/Stark để phục vụ học sinh/sinh viên và nhân viên thuộc Cao đẳng Cộng đồng Mt. Hood ở Gresham và một tuyến xe buýt bắc/nam mới, 74-162nd Ave, đã bắt đầu hoạt động vào năm 2018. Những cải tiến này sẽ kết nối với dịch vụ xe buýt công suất cao khi được triển khai vào năm 2022.



# NHANH CHÓNG. DỄ DÀNG. ĐÁNG TIN.

## Thiết kế bến và nhà chờ

Dự án sẽ xây dựng các bến xe phù hợp với khung cảnh dọc Division Street. Một số bến ở phía Đông 82nd Avenue sẽ rộng và thoải mái do được cải thiện về khả năng chống chịu thời tiết, đèn chiếu sáng và tiện nghi cho hành khách. Đoạn này của tuyến đường sẽ nâng cấp về tiện nghi cho xe đạp, dốc cho người khuyết tật, vỉa hè và lối qua đường cho người đi bộ xung quanh bến xe và các giao lộ lớn. Các bến ở phía Tây 82nd Avenue sẽ được thay đổi một chút để nâng cao trải nghiệm cho người đi xe.

Các nhà chờ tại trạm sẽ được thiết kế sao cho phù hợp với không gian các khu vực của nhà ga. Mỗi một nhà chờ sẽ mang nét đặc trưng bởi ánh sáng tích hợp cùng tấm kính chắn gió. Các tiện nghi nhà chờ sẽ bao gồm bản thông tin theo dõi chuyến bến, thiết bị bảo vệ khỏi thời tiết, ghế ngồi và thùng đựng rác.

## Tiến độ Xây dựng

Dự án này sẽ tiến hành theo 3 giai đoạn xây dựng: Di dời hạ tầng kỹ thuật các tiện ích; công việc liên quan đến cư dân; thiết lập các tiện nghi và nhà chờ. Sẽ có 4 khu vực làm việc rải dài theo tiến trình dự án:

**Phía Đông:** Từ Cleveland Park & Ride đến SE 157th Avenue

**Khu vực Chính giữa:** Từ SE 148th Avenue đến SE 82nd Avenue

**Phía Tây:** Từ SE 76th Avenue đến SE 11th Avenue

**Trung tâm Đô thị:** Từ OMSI đến Union Station



*Dự án sẽ kết nối giữa Downtown Portland và Gresham, xe bus sẽ đi trên hướng Đông Nam Đường Division xuyên qua phía Đông Nam và phía Đông Portland tới Cleveland Park & Ride. Dịch vụ mới sẽ được áp dụng trong toàn khu vực Willamette River phía dưới Tilikum Crossing—Bridge of the People kết nối tuyến phục vụ với South Waterfront, OHSU và PSU.*



*Hình ảnh chỉ là ý tưởng và có thể thay đổi; tên gọi cho tuyến phục vụ này sẽ được quyết định sau.*



## Ngân sách dự án

Chi phí dự án khoảng 175 triệu đô la, sẽ bao gồm các khoản đóng góp tài chính của tiểu bang, khu vực, địa phương và liên bang.

## Thời gian biểu



## Xin cùng tham gia

Xin ghi danh để nhận những thông tin mới nhất về dự án và những thư mời họp tại [trimet.org/division](http://trimet.org/division). Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho bộ phận Liên Hệ Cộng Đồng của TriMet ở số 503-962-2150.

